

ความหนาแน่นกระดูก

ความหนาแน่นกระดูกคืออะไร

ฟอสฟอรัสไดออกไซด์ เป็นขี้เถ้าที่มักเกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ที่เผาไหม้จากถ่านหิน บางครั้งอาจเกิดขึ้นจากแอสฟัลต์ของถ่านหิน โดยปกติแล้วจะพบในดินเหนียวและหินปูนที่ใช้ทำปูนปลาสเตอร์ **ความหนาแน่นกระดูก** เดิมทีหมายถึงปริมาณของแร่ธาตุในกระดูก ซึ่งหมายถึงปริมาณของแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมในกระดูก **ความหนาแน่นกระดูก** (bone density) หมายถึงปริมาณของแร่ธาตุในกระดูก ซึ่งเป็นการวัดความหนาแน่นของกระดูกในผู้สูงอายุแต่ละคน ทำให้สามารถเปรียบเทียบความหนาแน่นของกระดูกของผู้หญิงในช่วงวัยที่แตกต่างกันได้ **ความหนาแน่นกระดูก** ก็คือปริมาณของแร่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นมวลกระดูกอยู่ในส่วนที่เป็นโพรงกระดูก จากการศึกษาวิจัยแล้ว พบว่าแคลเซียมเป็นส่วนประกอบหลักของกระดูกที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นดี ทำให้เราสามารถตรวจวัดปริมาณของแร่ธาตุในกระดูกได้โดยดูจากปริมาณที่มันถูกขับทิ้งออกนอกร่างกายของร่างกายมนุษย์ในแต่ละวัน ซึ่งการขับทิ้งของร่างกายนี้เรียกว่า **การขับถ่ายของแร่ธาตุ** ซึ่งการขับถ่ายของแร่ธาตุนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกระดูก (ภาวะ) ซึ่งมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของกระดูกหรือจุดที่เป็นโพรงกระดูก และโรคไตในวัยสูงอายุ (ภาวะ) ซึ่งมีการนำเอาแคลเซียมออกจากเลือด เป็นโรคกระดูกพรุนทุกภาวะที่ส่งผลให้กระดูกเปราะบางลงได้ หรืออาจเกิดภาวะที่ตรงกันข้ามได้ ในกรณีของโรคไตในวัยสูงอายุ ก็คือภาวะที่ระดับของแคลเซียมในเลือดต่ำเกินไป ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงมากขึ้นได้ **ความหนาแน่นกระดูก** ในวัยสูงอายุจะลดลงเรื่อยๆ จนความหนาแน่นกระดูกถึงระดับหนึ่ง กระดูกนั้นจะแตกหักได้ง่าย เราจึงจะเรียกภาวะที่ความหนาแน่นกระดูกต่ำในวัยสูงอายุว่า **โรคกระดูกพรุน**

เราตรวจวัดความหนาแน่นกระดูกได้อย่างไร

โรคกระดูกพรุน เป็นภาวะที่กระดูกทั่วร่างกาย มีมวลกระดูกหรือปริมาณความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง จนทำให้กระดูกนั้นเปราะบาง และแตกหักได้ง่ายกว่าปกติ โรคนี้เป็นปัญหาที่สตรีวัยกลางคนจะเข้าเรียนจะต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามโรคนี้ก็เป็นภาวะที่ป้องกันได้โดยการดูแลสุขภาพที่ดี เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (ภาวะ) ซึ่งมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของกระดูกหรือจุดที่เป็นโพรงกระดูก และโรคไตในวัยสูงอายุ (ภาวะ) ซึ่งมีการนำเอาแคลเซียมออกจากเลือด เป็นโรคกระดูกพรุนทุกภาวะที่ส่งผลให้กระดูกเปราะบางลงได้ หรืออาจเกิดภาวะที่ตรงกันข้ามได้ ในกรณีของโรคไตในวัยสูงอายุ ก็คือภาวะที่ระดับของแคลเซียมในเลือดต่ำเกินไป ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงมากขึ้นได้ **ความหนาแน่นกระดูก**

ความหนาแน่นกระดูก นอกจากจะวัดในกระดูกสันหลังและคอแล้ว ความหนาแน่นของโรคกระดูกพรุนยังวัดที่ข้อมือของมือซ้ายอย่างหนึ่งก็คือใช้ในการศึกษาและทำการวิจัยว่าเมื่อเราใช้ฮอร์โมน หรือยาอื่นใดมาใช้บำบัดแล้วจะทำให้มีผลต่อการลดลงของมวลกระดูกหรือไม่อย่างไร

เรามีวิธีหรือเครื่องมือในการวัดความหนาแน่นกระดูกอย่างไรในปัจจุบัน

ปัจจุบัน การ x-ray กระดูกขาหน้าและขาหลังสามารถบอกความหนาแน่นของกระดูกได้ในระดับหนึ่ง โดยแพทย์จะดูจากความเข้มของภาพ x-ray ของกระดูกนั้นๆ โดยใช้มาตรฐานเป็นวิธีที่ไม่แม่นยำเท่าที่ใช้ในปัจจุบัน



ถ้าหากใช้ x-ray กระดูกขาหน้าและขาหลัง และความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงค่าที่วัดขึ้นในมวลกระดูกจะสูงมากกว่า 30% ก็จะเห็นได้ว่าวิธีนี้ อีกทั้งการอ่านผลด้วยสายตา ทำให้เกิดการแปลผลต่างกันโดยแพทย์ผู้อ่านแต่ละคน และยังมีผลจากความผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของฟิล์มและการล้างฟิล์มอีกด้วย จึงเป็นที่มาที่นักวิจัยได้ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้วัดความหนาแน่นกระดูกโดยมีคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อ่านค่าความหนาแน่นได้โดยตรง วิธีนี้สามารถวัดความหนาแน่นของกระดูกได้ทั้งที่กระดูกสันหลังและคอ การอ่านผลได้ผิดพลาดก็ในบางตำแหน่งของกระดูกที่เราต้องการทราบค่าความหนาแน่นนั้น มีเนื้อเยื่ออ่อนและไขมันภายในกระดูกอยู่ด้วย